

ข่าวหนังสือพิมพ์วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

โดย กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ขอเสนอข่าวและบทความที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้ทำการตรวจจากหนังสือพิมพ์รายวัน รายละเอียด ดังต่อไปนี้

**ฉบับวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จำนวน ๕ เรื่อง**

๑. “ศาลสั่งฟ้องข้าคดี ไร้สัม ไม้ได้” จากหนังสือพิมพ์ มติชน เดลินิวส์ แนวหน้า กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการรายวัน ไทยรัฐ ไทยโพสต์

๒. “จำคุก ๓ ปี เพื่อนบ้านถึบเด็ก ๖ ขวบ” จากหนังสือพิมพ์ มติชน เดลินิวส์ คมชัดลึก

๓. “ซัดเส้นธัมมชโย ๓๐ พย.” จากหนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ ไทยรัฐ เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการรายวัน บ้านเมือง

๔. คอสมน์อาชญากรรมทุกทิศทั่วไทย “ทนายความขอนแก่นดำเนินคดี เบส” จากหนังสือพิมพ์ พิมพ์ไทย

๕. “เจนภพ รับข้อหาเดียว/ญาติเรียก ๑๐๐ ล้าน” จากหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์

Source :

มติชน

Date :

29 พ.ย. 2559

Page :

10

No :

59526132

## ศาลสั่งฟ้องซ้ำคดี'ไร้สัม'ไม่ได้

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลนัดตรวจพยานหลักฐาน คดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา 3 เป็นโจทก์ฟ้องบริษัท ไร้สัม จำกัด นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา อายุ 50 ปี กรรมการผู้จัดการบริษัท อดีตพิธีกร รายการเล่าข่าวชื่อดัง น.ส.มณฑา วีระเดช อายุ 43 ปี เจ้าหน้าที่บริษัทไร้สัม และ นางพิชชาภา เอี่ยมสะอาด หรือ นางชนาภา บุญโต อายุ 47 ปี อดีตพนักงานจัดทำคิวโฆโมนาของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ในความผิดฐานร่วมกันปลอมเอกสารสิทธิ์ และใช้หรืออ้างเอกสารสิทธิ์ปลอม และร่วมกันทำให้เกิดความเสียหายต่อ อสมท

คำฟ้องอัยการโจทก์สรุปว่า เมื่อประมาณกลางเดือนกรกฎาคม 2549 จำเลยทั้งสี่ร่วมกันปลอมเอกสารสิทธิ์และทำให้เสียหายทำลายซึ่งเอกสาร และร่วมกันนำเอกสารใบคิวโฆโมนารายการคุยคุ้ยข่าวระหว่างเดือนมกราคม 2549-พฤษภาคม 2549 จำนวน 139 แผ่น ซึ่งจำเลยร่วมกันทำปลอมขึ้นไปใช้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ อสมท เพื่อเป็นหลักฐานในการโฆษณาและคิดค่าโฆษณาส่วนเกินในรายการคุยคุ้ยข่าว เพื่อให้บริษัทไร้สัมไม่ต้องเสียค่าโฆษณา หรือเสียค่าโฆษณาส่วน

เกินน้อยกว่าความเป็นจริง ทำให้ อสมท ได้รับความเสียหาย

ต่อมา ศาลพิเคราะห์คำร้องโจทก์ จำเลยเกี่ยวกับคำฟ้องซ้ำของอัยการโจทก์ในคดีนี้ และคำพิพากษาศาลอาญา คดีหมายเลขดำ อ.313/2558 แล้วเห็นว่า ในคำพิพากษาศาลอาญาในท้ายคำฟ้อง ระบุว่า อัยการได้ฟ้องนางพิชชาภา ในความผิดฐานเป็นพนักงานเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินโดยมิชอบ ฟ้องบริษัทไร้สัม นายสรยุทธ และน.ส.มณฑา ฐานสนับสนุนพนักงานกระทำความผิดไปแล้ว

การที่โจทก์นำคดีมาฟ้อง กรณีนางพิชชาภาไม่รายงานค่าโฆษณาส่วนเกินของรายการคุยคุ้ยข่าวให้ผู้บริหารทราบ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อบริษัทไร้สัม ส่งผลทำให้ อสมท เสียหาย 138 ล้านบาทเศษ ซึ่งศาลอาญาเคยได้วินิจฉัยและลงโทษจำคุกนางพิชชาภา ในคดีนี้ 20 ปี ส่วนนายสรยุทธ และน.ส.มณฑา ถูกจำคุก 13 ปี 4 เดือน ดังนั้น เมื่อศาลอาญาได้มีคำพิพากษาเด็ดขาดแล้ว สิทธิในการนำคดีมาฟ้องของโจทก์จึงระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 39 (4) โจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีอีก และให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบ

Source :

มติชน

Date :

29 พ.ย. 2559

Page :

10

No :

59526133

## จำคุก3ปีเพื่อนบ้านถีบเด็ก6ขวบ

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ที่ศาลจังหวัดมโนบุรี ศาลนัดอ่านคำพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการและบิดาของ ด.ช.แมน อายุ 6 ปีเศษถูกทำร้ายร่างกาย ร่วมกันเป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายอำนาจ ตลับทอง อายุ 43 ปี เป็นจำเลย ฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ และกระทำโดยทารุณทรมาณ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม จำเลยได้ประหารร่างกาย ด.ช.แมน อายุ 6 ปีเศษ ด้วยการใช้เท้าถีบอย่างแรงที่ศีรษะ จากนั้นจำเลยใช้เท้ากระแทกศีรษะซ้ำต่อเนื่องหลายครั้งเป็นเหตุให้ผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บ จำเลยให้การรับสารภาพ ศาลพิเคราะห์คำฟ้องประกอบคำรับสารภาพแล้ว เห็นว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิด จึงพิพากษาจำคุกนายอำนาจ จำเลย เป็นเวลา 3 ปี และปรับ 6,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่ง จึงให้จำคุกเป็นเวลา 1 ปี 6 เดือน และปรับ 3,000 บาท ทั้งนี้ไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยรับโทษจำคุกมาก่อน ประกอบกับตามรายงานการสืบเสาะและพินิจ จำเลยได้วางเงิน 10,000 บาทเพื่อ

บรรเทาผลร้ายให้โจทก์รวมแล้ว ดังนั้นโทษจำคุกจึงให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 3 ปี โดยให้คุมประพฤติจำเลย ด้วยการให้รายงานตัวกับพนักงานคุมประพฤติเป็นเวลา 2 เดือนต่อ 1 ครั้ง ให้รายงานตัวรวม 6 ครั้งในเวลา 1 ปี และให้จำเลยทำกิจกรรมบริการสาธารณะและสังคมตามที่พนักงานคุมประพฤติเห็นสมควรด้วยเป็นเวลา 48 ชั่วโมงที่บ้านเด็กพิการซ้ำซ้อน เขตบางเขน กทม. หากจำเลยไม่ชำระค่าปรับให้กักขังแทน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 และ 30

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม บิดาของ ด.ช.แมนแจ้งเหตุต่อพนักงานสอบสวน สน.คันนายาว ว่าบุตรชายถูกนายอำนาจเพื่อนบ้านทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บ เหตุเกิดภายในบริเวณบ้านเอื้ออาทรปัญญารามอินทรา เขตคลองสามวา มีกล้องวงจรปิดของอาคารจับภาพขณะเกิดเหตุไว้ได้ ปรากฏเป็นข่าวตามสื่อมวลชน โดยนายอำนาจเข้ามอบตัวและให้การรับสารภาพอ้างว่าลงมือกระทำไปเนื่องจากเกิดความไม่พอใจ คิดว่าลูกของตนเองถูกรังแกจากเด็กผู้เสียหาย

Source :

โพสต์ทูเดย์

Date : 29 พ.ย. 2559

Page : 112

No :

## ปิดเส้นธัมมชโย 30 พย.

โพสต์ทูเดย์ - ดีเอสไอให้เวลารัชมชโย มอบตัวก่อน 30 พ.ย.นี้ ถ้าไม่มาก็พร้อมเข้าจับกุมในวัดธรรมกายทันที

พล.ต.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผยว่า หากพระธัมมชโย อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ไม่เข้ามามอบตัวในคดีฟอกเงินสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น ภายในวันที่ 30 พ.ย.นี้ ทางดีเอสไอและเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะร่วมกันเตรียมแผนเข้าจับกุม โดยอาจนำแผนเดิมที่มีอยู่มาปรับใช้ สำหรับกลุ่มศิษย์ที่ปลุกระดม

มาลชนระหว่างนี้ จะยังไม่ดำเนินการใดๆ เว้นแต่มีบุคคลได้ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ต้องถูกดำเนินคดีอาญาทันที

พล.ต.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า การดำเนินการของเจ้าหน้าที่จะเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยจากการสืบสวนขณะนี้ยังเชื่อว่าพระธัมมชโยยังพักรักษาอาการอาหารอยู่ภายในวัดพระธรรมกายและไม่มีอาการหลบหนี เชื่อว่าหากเข้าไปจับกุมก็จะไม่มีความวุ่นวายเกิดขึ้น ☺

Source :

พิมพ์ไทย

Date : 29 พ.ย. 2559

Page :

5

No :



## ทนายความขอนแก่นดำเนินคดี 'เบส'

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 เวลา 12.00 น. ที่ผ่านมา นายเนตล สีดาทัน อายุ 50 ปี อาชีพทนายความ อยู่บ้านเลขที่ 155 หมู่ 15 ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจเมืองขอนแก่นว่า ตามที่ น.ส.อรพิมพ์ (หรือ) เบส รักษาผล อาชีพนักพูด อายุ 30 ปี ไม่ทราบที่อยู่ที่แน่ชัด ได้พูดเมื่อต้นปี พ.ศ.2559 ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ.มหาสารคาม ไม่ทราบเวลาที่แน่ชัด นายเนตล สีดาทัน ได้ทราบและติดตามข่าวเมื่อศุกร์วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559

และดูคลิปนี้ได้แพร่ตามสื่อทางอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศและตามคลิปถอดคำพูดของนางสาวอรพิมพ์ หรือเบส รักษาผล ในช่วงวันที่กเวลาดังนี้ 2.54-3.16 (เอกสารข้อหาได้มอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเก็บไว้เป็นหลักฐานแล้ว) และ น.ส.อรพิมพ์ฯ ได้พูดว่า พี่จะไม่ตามนะคะว่ารักในหลวงรัย ร้อยอย่างเดี๋ยว่า คนอีสาน... ในหลวงเสด็จบ่อยมาก แล้วช่วยคนเยอะมาก

คนอีสานโปรดฟัง ในหลวงรักพวกคุณ แปลกนะที่บางพวกคุณ ลืม ลืมในหลวงเนอะ แปลกอะ กรณี น.ส.อรพิมพ์ฯ ได้พูดเช่นนี้ชี้ให้



เห็นว่า "คนทั่วไปที่ได้ฟังจากคลิปจะมีความคิดเห็นว่าคุณอีสานทั้งหมด น.ส.อรพิมพ์ฯ ได้เน้นคำว่า คนอีสานจะโปรดฟัง ไม่มีความจงรักภักดี เป็นพวกที่ทำคุณกับคนอีสานไม่ขึ้น แต่คนอีสานลืมพระองค์ และลงท้ายคำว่า (แปกอะ) และแปรวาคณภาคอื่นๆ ดีหมดแต่ภาคอีสานลืมพระองค์ และผู้แจ้งเบาะคนอีสานโดยกำเนิด ไม่ลืมอีสาน

พงษ์พจน์ บุญมีพิเศษ..... รายงาน

Source :

ไทยโพสต์

Date :

29 พ.ย. 2559

Page :

12

No :

## ‘เจนภพ’รับข้อหาเดียว/ญาติเรียก100ล้าน

อยุธยา ● กรณีนายเจนภพ วีรพร อายุ 37 ปี ฆบรณตเบนนช้ฟ่งชนท้ยรณตฟอรต ท้าให้เพลิงไหม้คลอก นายกฤษณะ ถาวร อายุ 32 ปี และ น.ส.ธันฐภัทร อ้อแสงชัย อายุ 34 ปี ทั้งคู่เป็นนิติศปรญญาโท มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เสียชีวิตคาซากรต เหตุเกิดบนถนนพหลโยธิน กม.53 หมู่ 8 ด.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 13 มี.ค.59 ที่ผ่านมา

ล่าสุดเมื่อวันที่ 28 พ.ย. ที่ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายเจนภพ วีรพร พร้อมด้วยทนายความ ญาติของผู้เสียชีวิตทั้ง 2 ราย เดินทางมาที่ศาลตามคำสั่งของศาลเพื่อทำการตรวจพยานเอกสารและกำหนดวันนัดสืบพยาน โดยในวันนี้ศาลจะสอบตามจำเลยด้วยจะยอมรับสารภาพหรือปฏิเสธ ในคำฟ้องของพนักงานสอบสวนใน 7 ข้อหา ต่อมาในเวลา 17.00 น. ภายหลังกการนัดตรวจสอบเอกสารประกอบคำฟ้อง นายเจนภพพร้อมครอบครัว ทิมทนายความได้เดินลงมาจากศาลด้วยสีหน้าวิตกกังวล ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลกับทางผู้สื่อข่าว

ด้านนางกมลรัตน์ อ้อแสงชัย อายุ 59 ปี มารดาของ น.ส.ธันฐภัทร พร้อมนายวิเชียร ชูไธสง ทนายความ เปิดเผยว่า ทางนายเจนภพรับสารภาพเพียงข้อหาฆบรณตโดยประมาท อันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลและทรัพย์สิน เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ส่วนอีก 6 ข้อหาให้การปฏิเสธ ศาลได้มีการนัดตรวจสอบเอกสารประกอบคำฟ้องอีกครั้งในวันที่ 2 ธ.ค. เนื่องจากในวันนี้งตรวจไม่เสร็จสิ้น

“วันนี้ทางครอบครัวได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหม

ทดแทนรวมเป็นเงิน 100,635,503 บาท ซึ่งถ้าศาลพิพากษาและได้เงินมา บิดามารดา น.ส.ธันฐภัทร อ้อแสงชัย จะนำเงินส่วนใหญ่นำไปตั้งมูลนิธิสืบสานเจตนารมณ์ที่ น.ส.ธันฐภัทร มีมาแต่เด็กในการที่จะทำนุบำรุงพระศาสนา และจะตั้งมูลนิธิเพื่อรณรงค์การฆบรณตอย่างมีสติต่อไป ซึ่งจากการพิจารณาทางครอบครัวเราพบประเด็นใหม่หลายประเด็น จึงขอนำข้อเสนอไปพิจารณาใหม่”

นางกมลรัตน์กล่าวต่อว่า ตนอยากให้คดีนี้เป็นคดีตัวอย่าง ให้ประชาชนที่ประสบเหตุบนท้องถนน ผู้ฆบรณตต้องมีความรับผิดชอบต่อการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ส่วนเรื่องของคดีให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม

ขณะที่ นางทัพย์ ถาวร อายุ 58 ปี มารดาของนายกฤษณะกล่าวว่า ตอบอะไรไม่ถูก จากการที่นายเจนภพรับสารภาพเพียงข้อหาเดียว ส่วนข้อหาอื่นไม่ยอมรับสารภาพ ครอบครัวยังมีความรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ขอให้ เป็นหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรมต่อไป

สำหรับคดีที่ทางอัยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทำสำนวนส่งฟ้องศาล ให้นายเจนภพตกเป็นจำเลยใน 7 คดี ประกอบด้วย 1.ฆบรณตโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย 2.ฆบรณตเร็วกว่าที่กักกฎหมายกำหนด 3.ฆบรณตโดยเมาสุราหรือของมีเมา เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย 4.เป็นผู้ฆบรณตโดยเสพยาเสพติดจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย 5.ฆบรณตในขณะที่อ่อนความสามารถในการขับขี่ 6.ฆบรณตโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย และ 7.ฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงาน